

# Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

01:04 03/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 1/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.**



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với cử tri tại quận Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN*

Cùng tham dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri 3 quận.

## **Nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm của cử tri**

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông báo kết quả nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cử tri khẳng định, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thành

công tốt đẹp, có sự đổi mới sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả và trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước có tính chiến lược lâu dài, làm nền tảng chính trị quan trọng cho việc vận hành của Chính phủ, hoạt động của các bộ, ngành và địa phương.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng có chất lượng. Những câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội thẳng thắn, cụ thể, tập trung vào những nội dung mà người dân quan tâm. Các Bộ trưởng trả lời chất vấn đều thẳng thắn, ngắn gọn, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ được những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả và có tính khả thi cao. Cử tri bày tỏ, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ đã có nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vui mừng phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế không thể đảo ngược, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Cử tri đề nghị tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các vụ án lớn, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thận trọng trong công tác xây dựng pháp luật nhằm ngăn chặn lợi ích nhóm, ngăn các kẽ hở của luật pháp, chính sách mà các cá nhân, tập thể có thể lợi dụng trục lợi.

Cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá cao việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là việc làm cần thiết, phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cử tri mong muốn Quốc hội sẽ sửa đổi Luật Đất đai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, quan tâm phát triển đồng đều các quỹ đất cho văn hóa, giáo dục, quốc phòng bên cạnh quỹ đất phát triển kinh tế; các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải theo hướng công bằng, minh bạch; có quy định cụ thể giải quyết dứt điểm các dự án treo, dự án chậm, muộn, quy định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vấn đề này. Cử tri Đặng Quang Chí, phường Điện Biên, quận Ba Đình hoan nghênh thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

Cử tri kiến nghị tiếp tục có chính sách định hướng nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Bên cạnh đó, cử tri mong muốn cần quan tâm quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khắc phục tình trạng thiếu trường công lập, thiếu thiết bị học tập hiện đại, thiếu bộ sách giáo khoa chất lượng, thiếu thầy cô giáo... Liên quan đến vấn đề điện, cắt điện, tăng giá điện, cần phải kiểm tra, xem xét vai trò độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nhìn chung dư luận chưa đồng tình về thời điểm tăng giá điện, bởi vào mùa nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện của người dân rất cao.

Để hoạt động giám sát đạt chất lượng, hiệu quả, cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Các chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đa số nhân dân, các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường...; nghiên cứu mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực...

Về công tác xây dựng hệ thống luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật, cử tri kiến nghị, cần loại bỏ sự chồng chéo, bảo đảm thực hiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước trong xây dựng pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy định chế độ trách nhiệm, chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức trong công tác xây dựng pháp luật; có chế tài xử lý cụ thể theo từng mức độ, hậu quả do việc ban hành, tham mưu ban hành văn bản sai hoặc không phù hợp, đặc biệt xử lý nghiêm đối với người đứng đầu. Cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản Luật cần tăng cường công tác khảo sát nắm tình hình thực tế ở các địa phương và các

ngành có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật...

## **Phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng**

Sau khi nghe các vấn đề cử tri nêu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp thu các ý kiến tâm huyết, cụ thể, đề cập nhiều vấn đề, thiết thực, thể hiện trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Các ý kiến được ghi nhận đầy đủ để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã trao đổi, thông tin về một số nội dung mà cử tri kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của thành phố Hà Nội. Với tư cách là thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các ý kiến cử tri đã phát biểu ngắn gọn, đề cập trúng các vấn đề, đúng với thực tiễn.

Trao đổi với đông đảo cử tri 3 quận, Tổng Bí thư nhắc lại, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân bầu ra, thực hiện quyền lực của nhân dân. Quốc hội thực hiện các chức năng, xây dựng luật pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hà Nội là Thủ đô - trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Người Hà Nội cần phải phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, hào hoa, thanh lịch, cùng những giá trị cao quý rất đáng tự hào được tôn vinh như “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cố gắng phát huy theo tinh thần đó, đóng góp nhiều cho Trung ương, trước hết là phát triển Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phải xứng đáng là “Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội”, phải có văn hóa, trình độ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, cái gì phải thì nhất quyết bảo vệ; cái gì không đúng phải phản đối, phê bình, nếu cần phải đấu tranh.

**Trà Vũ**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-sau-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xv>